

มาลัยสาร

ปีที่ 40 ฉบับที่ 158 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์สัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ที่ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์สัมพันธ์ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับเป็นเจ้าภาพ แต่เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องสถานที่ จึงขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ด้วย การจัดการนี้มีทั้งหมด 3 วัน โดยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ จัดที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ส่วนวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ จัดที่จังหวัดตรัง

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ มีกำหนดการดังนี้ เวลา 08.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน/จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ต่อด้วยพิธีเปิดการประชุม โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เวลา 10.30 – 12.00 น. มีการบรรยายเรื่อง ก๊าซพิบัติทางธรรมชาติ : เรียนรู้ที่จะอยู่กับภัย โดย ดร.ไพบุลย์ นวลนิต ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาควิชาการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 สถาบัน เวลา 15.30 – 17.30 น. นักศึกษาจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงยิมเนเซียม ส่วนอาจารย์มีการประชุมเครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ ปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงรับรอง ในเวลา 19.30 - 23.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยแบ่งการรายงานตัวดังนี้

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 รับรายงานตัวนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 รับรายงานตัวนักศึกษาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ผู้ว่า นคร คนใหม่ไฟแรง ชู “3 พันธะ 12 วาระ” พัฒนาจังหวัด

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ ภายใต้กรอบแนวคิด “3 พันธะ 12 วาระเมืองนคร” โดย 3 พันธะ คือ “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นนโยบายรัฐ สู้วิสัยทัศน์ นครศรีธรรมราช” ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่มีต่อ แผ่นดิน รัฐ และประชาชนในพื้นที่ ตามลำดับ

สำหรับจุดเน้นในการปฏิบัติงาน “12 วาระนักยุทธ” ประกอบด้วย “วิถีนคร” ให้ความสำคัญกับการเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความภาคภูมิใจต่อการเป็นคนนคร ซึ่งเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ยึดมั่นสันติวิธี รักษาวัฒนธรรม ประเพณี สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

“นครปลอดภัย ” เน้นเรื่องการแก้ปัญหาเสพติด ป้องกันภัยพิบัติ และสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน “นครน่าอยู่” มุ่งพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ระดับประเทศและนานาชาติ ยึดหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมและองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้มแข็ง “นครน่าเที่ยว” ผลักดันให้จังหวัดเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมชั้นนำของประเทศ ภายใต้แคมเปญ “ที่เดียวเที่ยวครบเครื่อง ” นอกจากนี้ยังมีวาระ “นครสีเขียว” เน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมพลังงานทดแทน “นครสุขภาวะ” เน้นการส่งเสริมสุขภาพโดย ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วม “นครเข้มแข็ง” สร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ “นครโมเดล” ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องการมีคณะผู้นำเข้มแข็งสืบทอดความดีมีแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง องค์กร การเงิน ระบบสวัสดิการชุมชนและการจัดการความรู้ที่ดี “นครเอื้ออาทร ” เน้นการสร้างจิตอาสา ส่งเสริมสถาบัน ครอบครัวและดูแลผู้ด้อยโอกาส “ครัวนคร” ผลักดันนครศรีธรรมราชให้เป็นแหล่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร อยู่ข้าวอยู่น้ำ ตลาดกลางสินค้าเกษตรและศูนย์กลางการขนส่งสินค้าธุรกิจบริการ “แก้จนคนนคร” เน้นแก้ปัญหาความยากจนใน ระดับครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลโครงการพระราชดำริ ธนาкарตันไม้ สนับสนุนอาชีพอิสระ การรับงานมาทำที่บ้าน ส่งเสริมการตลาดสินค้าโอท็อป การเข้าถึงแหล่งทุนและการออมทรัพย์

ส่วนอีก 2 วาระที่สำคัญ คือ “นครแห่งการเรียนรู้” ส่งเสริมให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองนักอ่าน ศูนย์กลางการศึกษา ประชุมสัมมนาและแหล่งเรียนรู้คู่งานเขตภาคใต้ และวาระดีกนครศรีมือนาคต” มีจุดเน้นที่การ สร้างเด็กนครรุ่นใหม่ให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรมตามหลักศาสนา ให้ความสำคัญกับการศึกษา มีความรู้หลายภาษา มีทักษะในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความหวังและมีอนาคตที่ดี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังกล่าวด้วยว่า ได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการนำแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวไปประมวลความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการทำงานเชิงรุก ริเริ่ม สร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดและพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

นศ. พัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่ฟื้นฟูกรุงชิง



คณาจารย์ นศ.พัฒนาชุมชนกว่า 300 คน ลุยพื้นที่ฟื้นฟูกรุงชิง สร้างฝาย ปลุกป่าริมคลอง ศึกษาชุมชน ทำแผนที่จุดเสี่ยง ป้องกันภัยพิบัติร้ายแรง

เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา หลักสูตรการพัฒนารวมชน นำโดย อาจารย์พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์ อาจารย์

อุดมศักดิ์ เดโชชัย อาจารย์จิตติมา ดำรงวัฒนะ อาจารย์บุญยิ่ง ประทุม อาจารย์ดำรงศัพันธ์ ใจห้าว ได้นำนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนารวมชนกว่า 320 คน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน” ณ พื้นที่หมู่ที่ 7,8,9 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ภัยพิบัติร้ายแรงซ้ำซ้อน เนื่องจากภัยพิบัติที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง อาทิ ถนนถูกตัดขาดจุด สะพานต่างๆ ได้รับความเสียหายทุกจุด บ้านเรือนพังเสียหายหลายหลัง พื้นที่ห้วย คลอง กว้างตื้น สองฝั่งยังมีซากปรักหักพัง ก้อนหินขนาดน้อยใหญ่ทับถมเรียงราย กระจัดกระจาย เป็นต้น ถึงปัจจุบันยังมีการช่วยเหลือฟื้นฟูค่อนข้างน้อย เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ห่างไกล ลักษณะพื้นที่ภูเขาสูง ทางเข้าออกค่อนข้างยากลำบาก ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่โดยตรงในฐานะพัฒนารวมชน ของ มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งยากลำบากอยู่ในขณะนี้ และอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ข้างหน้า ตลอดจนสร้างการเรียนรู้ ตระหนักในภัยพิบัติ และการช่วยเหลือฟื้นฟูของนักศึกษา คณาจารย์เองรวมไปถึงตระหนักรู้ในภัยพิบัติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างมาตรการในการเฝ้าระวังของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการไปในครั้งนี้ทั้งนักศึกษา คณาจารย์



เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ โดยได้ดำเนินการปลูกป่าทดแทนริมฝั่งคลอง ป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจำนวนกว่า 1,500 ต้น ในหมู่ 7,8,9 สร้างฝายน้ำล้นจำนวน 4 ฝายในพื้นที่หมู่ 7,9 และได้ศึกษาชุมชน สร้างแผนที่จุดเสี่ยงภัยพิบัติในหมู่ที่ 8 ซึ่งหลังจากนี้จะได้ดำเนินการสร้างแผนที่ดังกล่าวใน ลักษณะถาวร และเข้าใจในจุดเสี่ยงต่างๆ หากเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ความเสียหาย

ในชีวิตและทรัพย์สินอาจน้อยลงตาม ไป ซึ่งนี่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ การศึกษาวิจัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจของหลักสูตรและของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรการพัฒนารวมชน จะไม่หยุดนิ่งจะยังคงเดินหน้าพัฒนารวมชนต่อไป ตามแผนและโครงการที่ได้วางไว้จำนวน อีกหลายโครงการในปี 2555 นี้





บค.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน, บก.ผักเที่ยง ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ
พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ผักเที่ยงประจำวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3 ปี
เถาะ ฟ่อนคลายความตึงเครียดกับการแจ่งข่าวสารอย่างไม่เป็นทางการกับผักเที่ยงกันแบบสบาย ๆ สไลด์ไม้เลื้อยลูกขึ้น
ข่าวประเดิม ช่วงขาขึ้นของมหาวิทยาลัยของเราเพราะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด
ทุกหน่วยงานมาประชุมที่ห้องพรหมโยธี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เดินกันขวกไขว่จำหน้าจำตากันไม่หมด แต่ที่เห็นอย่าง
เด่นชัดคือของ ม.ราชภัฏของเราเองทั้งทำนอธิการบดี ทำนรองฯ บริหาร แม้แต่ ผอ.กongsongแม่บ้านใหญ่ออกมา
ต้อนรับแขกกันพร้อมหน้าพร้อมตา มองไกล ๆ คิดว่าเดินใส่ชุดข้าราชการ แต่ที่ไหนได้สวมสูทสุดหรูของราชภัฏเดิน
ขวกไขว่รวมกลุ่มกันมองเดิน ๆ แสนจะกลมกลืน ว่าแล้วแนวคิดการทำสูทที่สวมใส่ของพวกเราว่าแล้วเหมือนอะไร
เหมือนชุดข้าราชการของไทยนี่เองจ้า

ข่าวแซว ใครเดินผ่านอาคาร 16 คงได้ยินเสียงกระเส้าของการขับกลอนเพลงบอก หนึ่งตะลุง ลีเกปา และโนรา
การละเล่นประจำจังหวัดนครฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมของรายวิชานครศรีธรรมราชศึกษาที่ไม่เลียบ และ อาจารย์
ยุทธพงศ์ พยายามรังสรรค์ แต่ขอเม้าที่ว่าถึงแม้จะพยายามขนาดไหนแต่ความเป็นครูดีในใจของนักศึกษากลับตกถึงหนุ่ม
import จากต่างประเทศอย่าง อาจารย์สุรินทร์ ทองทศ ไปเสียบ เพราะเข้าห้องสอนที่ไรถามนักศึกษาว่าใครสอนดีสุด
ได้รับคำตอบแบบไม่อ้อมแอ้มว่า อาจารย์สุรินทร์ หนุ่ม import จากเมือง มหาการตะ ไม้เสียบแอบสังเกตเห็นด้วย
กับนักศึกษาเพราะว่าท่านสมส่วนมากมายไม่ว่าจะเป็นลีลาพูดการยกตัวอย่าง และบางโอกาสถ้าปลอมตัวเป็นพระห่ม
จีวรก็จะสมบูรณ์แบบด้วยอะ

ข่าวให้กำลังใจ คงต้องรีบให้กำลังใจ ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสินวล กันให้เยอะ ๆ นะจ๊ะ เพราะได้ข่าวว่าจะเป็น
แม่งานใหญ่ในการรวมพลคนหน้าเขา จำนวน 55 ชีวิตขึ้นเวทีการประกวด อู๋ย เวทีคืนสู่เหย้าชาวเหลืองแดง ในวันที่ 14
กุมภาพันธ์ นี้ ที่โรงแรมทวินโลดส์ คุณน้องขา น้องช่างจิตใจประเสริฐเลอเลิศชะไม่มีที่อุทิศตัวเพื่องานของ มหาลัยฯ
สุดชีวิตขนาดนี้ รวมคน 55 ชีวิต ไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะกับบรรยากาศทางวิชาการที่อบอวลชวนหลงใหล งานแสดงเป็น
งานเถิดเทิงนานนักหนาแล้วที่เราไม่เข้าใกล้ ถ้ารวมได้ตอนนี้สุดยอดผู้บริหารเลยคะน้องขา

กระซิบข่าว วันก่อนเห็น ผอ.กองพัฒนานักศึกษา คุณจินตนา ภิรมยาภรณ์ ที่มาปฏิบัติภารกิจแต่เช้าตรู่ ไม้เสียบ
เห็นแล้วแอบทึ่งและชื่นชมกับกิจวัตรประจำวันของหล่อนตลอดระยะเวลา ยี่สิบกว่าปีที่ทำงานที่นี้มา เห็นเจ๊ มาทำงาน
แต่เช้าทุกวัน เดินอู๋ยอ้าย เข้ามาทางประตูหนึ่ง ไม้เสียบรีบรี่เข้าไปทัก “ เจ๊ มาทำงานแต่เช้าทุกวันได้ประกันคุณภาพ 5
ดาว ชัวร์ ” ได้รับคำตอบหน้าตาระรื่นว่า “ จ้า ที่เข้ามาแต่เช้าจะมาฟังรายการรับอรุณยามเช้านะ เพราะที่บ้านฟังไม่ชัด ”
อู๋ยตาย ไปทักเอาแฟนพันธ์แท้ซะแล้ว แต่ดีใจจะที่ยังมีคนฟัง แม้จะเป็นแค่คนหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่จัดผ่านมาอะ
ขอบคุณคะ

ข่าวส่งท้าย ข่าวสุดท้ายนี้ไม่เข้าใครออกใคร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ ก็คือวันพุธรีบไปเข้าร่วมประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อย่างพร้อมเพรียงนะจ๊ะ ขอบอกและขอประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เกษียณอายุไปแล้ว
ด้วยหากยังเป็นสมาชิกสหกรณ์รับมาเช่นชื่อเพื่อรับเบี้ยประชุมกันก่อน และร่วมลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการชุดใหม่
อย่าลืมนชื่อไม้เสียบล่ะ แจ้งเดือนมาด้วยความรัก

ไม้เสียบลูกขึ้น รีเทิร์นปี 54